

# Xuất khẩu khởi sắc

Sau quãng thời gian khó khăn do thị trường quốc tế gặp khủng hoảng bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những tháng đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã nhộn nhịp trở lại. Cùng với sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu đang tạo động lực cho các DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.



Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng da giày tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay.

Những ngày này, hơn 15.000 cán bộ, người lao động Công ty Tân Đệ đang tập trung cao độ cho đơn hàng xuất khẩu mùa đông với các đối tác của Mỹ, Canada và một số nước châu Âu. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Ngay khi dịch Covid-19 trên thế giới dần được kiểm soát và thị trường có dấu hiệu phục hồi, chúng

tôi đã tích cực xúc tiến ký kết đơn hàng với các bạn hàng truyền thống và tìm kiếm những đơn hàng mới. Đến nay, chúng tôi đã ký hàng chục đơn hàng, bảo đảm việc làm cho người lao động đến cuối năm 2021. Hết quý I năm nay, tổng giá trị xuất khẩu của Công ty Tân Đệ đạt hơn 45,8 triệu USD; riêng trong tháng 2 giá trị xuất khẩu đạt gần 21 triệu USD, chiếm gần 46% giá trị xuất khẩu của quý I. Cũng như Công ty Tân Đệ, các DN dệt may (ngành hàng sản xuất chủ lực của tỉnh hiện nay) trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả DN trong nước và DN FDI, cũng đều phấn khởi trước kết quả xuất khẩu 3 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng may mặc toàn tỉnh quý I năm nay ước đạt trên 120 triệu USD, chiếm hơn 31% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Ông Park Kwang Jo, Giám đốc điều hành Công ty PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng) cho biết: Ban lãnh đạo và người lao động Công ty rất phấn khởi vì có nhiều đơn hàng, công việc có việc làm ổn định và giá trị xuất khẩu của Công ty liên tục tăng trong những tháng đầu năm nay. Nếu như giá trị xuất khẩu tháng 1 chỉ đạt hơn 3,7 triệu USD thì tháng 2 và tháng 3 đều đạt trên 4 triệu USD. Ngành hàng da giày

xuất khẩu cũng có sự tăng trưởng mạnh. Ông Nguyễn Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) cho biết: Thị trường Mỹ và châu Âu dần phục hồi trở lại; thêm vào đó, những cơ chế ưu đãi về thuế quan mà hai hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA đã giúp các DN xuất khẩu da giày như chúng tôi có nhiều cơ hội cạnh tranh, tìm kiếm đơn hàng, xuất khẩu vào các thị trường đầy tiềm năng này. 3 tháng đầu năm nay, Công ty đã xuất khẩu được hàng triệu sản phẩm, giá trị đạt gần 368.000 USD. Theo thống kê của Sở Công Thương, nhìn chung kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng: may mặc, dệt khăn bông, thủ công mỹ nghệ, xơ polyester, sợi, manh day, da giày, vật liệu xây dựng và sứ dân dụng, đồ gỗ, thiết bị điện tử, linh kiện phụ tùng xe, sản phẩm kim loại và một số ngành hàng khác đều có sự tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt gần 373,1 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 11 triệu USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu của các DN trong nước ước đạt gần 171,5 triệu USD, DN FDI đạt hơn

201 triệu USD. Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu - Hội nhập kinh tế (Sở Công Thương) cho biết: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng tuy không cao nhưng rất đáng phấn khởi bởi thị trường thế giới vẫn còn đó những khó khăn. Có được kết quả đó, ngoài yếu tố thị trường thế giới đang dần ổn định trở lại, tác động tích cực từ các FTA mang lại, một yếu tố rất quan trọng đó là các DN đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo và giải pháp của tỉnh về "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất. Việc các DN chủ động phòng, chống dịch tạo cho người lao động yên tâm, chuyên tâm làm việc, bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu ở các nước có những tiêu chí rất khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản... Với tín hiệu tích cực từ thị trường, kim ngạch xuất khẩu đang trên đà tăng trưởng; môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định thực sự trở thành động lực thúc đẩy các DN tập trung sản xuất, tận dụng cơ hội để gia tăng xuất khẩu hàng hóa bù đắp phần thâm hụt giá trị xuất khẩu của năm 2020 cũng như tăng tốc phát triển trong năm 2021.

KHÁC DUẤN

## THANH TÂN

# Phát triển sản xuất bền vững

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tân (Kiến Xương) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là "Xây dựng xã Thanh Tân có nền sản xuất phát triển toàn diện, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; dân trí, văn hóa phát triển cao; môi trường sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới

kiểu mẫu, đô thị văn minh". Ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, mục tiêu này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tập trung thực hiện với những giải pháp cụ thể. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã có chủ trương mời gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa tập trung. Kết quả,

tiêu cho từng cánh đồng, cứng hóa các trục giao thông nội đồng đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và theo tiêu chí cánh đồng lớn để phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Thế An, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã xây dựng các đề án sản xuất và tổ chức triển khai sản xuất đạt hiệu quả, trong đó chú trọng tích tụ ruộng đất, giảm diện tích ruộng bỏ hoang. Căn cứ đề án và kế hoạch sản xuất theo vùng, năm qua HTX đã đứng ra làm đầu mối thu mua cho 3 đơn vị với 2 loại giống đưa vào cơ cấu vùng là lúa hoa cúc vàng và dài thơm, đã xuất được trên 500 tấn thóc với giá bình quân từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Điển hình như việc quy vùng liên kết sản xuất với Công ty TNHH Hưng Công nhiều năm nay thu hút trên 100 hộ tham gia đạt sản lượng trên 200 tấn thóc. Với mô hình này, người dân được hưởng lợi, không phải lo về giống, đầu ra sản phẩm, được thu mua thóc theo giá thị trường, thuận tiện trong thu hoạch. Đặc biệt, HTX còn tổ chức dịch vụ đánh bắt chuột tập trung, không chỉ tránh được tình trạng mất mùa cục bộ mà còn giảm tình trạng bỏ ruộng hoang. Năm 2020, vụ xuân toàn xã có 16ha ruộng bị bỏ hoang do chuột phá hại song đến vụ mùa

diện tích bỏ hoang chỉ còn 4ha. Kết quả trên góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp xuất 27% tổng giá trị sản xuất của xã. Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Thanh Tân chú trọng phát huy thế mạnh sẵn có của cụm công nghiệp (CCN) với diện tích trên 12ha, đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 16,7ha trong năm 2021, tới năm 2025 đạt khoảng 50ha, thu hút thêm từ 4 - 5 doanh nghiệp vào sản xuất, tạo thêm việc làm cho trên 700 lao động của địa phương. Cùng với đó, xã tạo môi trường hấp dẫn mời gọi các doanh nghiệp đầu tư về địa phương cũng như khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng quy mô. Kết quả, ngoài 10 doanh nghiệp, 2 cơ sở sản xuất tạo việc làm cho 3.000 lao động với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng, Thanh Tân đã có cơ sở sản xuất thành lập HTX. Bà Nguyễn Thị Doan, Giám đốc HTX Thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân cho biết: Thành lập cơ sở sản xuất từ hàng chục năm qua song để đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tháng 10/2020 tôi đã phát triển lên HTX. Đây là nghề phụ được làm hoàn toàn thủ công, không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động trong lúc nông nhàn với thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/người/tháng mà còn

giúp gia đình tôi thu nhập mỗi tháng 30 triệu đồng. Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã, Thanh Tân có thế mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên đã kéo theo dịch vụ phát triển. Đến nay toàn xã có khoảng 900 lao động tham gia làm dịch vụ, kinh doanh buôn bán, góp phần đưa lĩnh vực này phát triển ngày càng sôi động. Trong xây dựng nông thôn mới, Thanh Tân tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, xã sẽ đầu tư cứng hóa 8km đường trục chính giao thông nội đồng, hoàn thiện một số đường giao thông liên thôn. Xã Thanh Tân hiện nay giống như một đô thị thu nhỏ, ở đó có chợ, có công viên, hồ trung tâm, sân bóng nhân tạo, cảnh quan sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52,6 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,82%; số hộ giàu, khá chiếm khoảng 70%; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 1,48% so với năm 2019.

THU THỦY



Diện mạo làng quê An Cơ Bắc, xã Thanh Tân.

## QUỲNH PHỤ

# Quyết liệt kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Trong lúc bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò đang diễn biến phức tạp thì bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) lại tái xuất hiện trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Trước tình hình đó, địa phương đang tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát 2 dịch bệnh nguy hiểm này. Ngày 22/3, xã Châu Sơn phát hiện bệnh VDNC ở trâu, bò, đến nay bệnh đã xuất hiện tại 6 hộ chăn nuôi ở 5 thôn với 7 con bò bị nhiễm bệnh trong tổng đàn 22 con. Tình hình càng khó khăn hơn với địa phương khi ngày 4/4 một ổ bệnh DTLCP được phát hiện tại hộ ông Hoàng Văn Hiệp, thôn Lang Duyên làm

23 con lợn bị chết với tổng trọng lượng 161kg. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của ngành Nông nghiệp, UBND huyện, xã Châu Sơn đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch bệnh. Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã, ngay sau khi ghi nhận ổ bệnh DTLCP, xã đã rà soát, thống kê toàn bộ đàn lợn, tổ chức ký cam kết đến từng hộ nuôi không giấu dịch, khi xuất bán lợn phải báo cho xã để kiểm tra, theo dõi. UBND xã đã tiếp nhận và cấp gần 2.000kg với bột, 64 lít hóa chất cho hộ chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, các tuyến đường dẫn vào hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh. Đồng thời, tuyên truyền,

khuyến cáo người dân tạm dừng việc tái đàn, giữ vệ sinh môi trường chuồng trại, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đến thời điểm này, xã Châu Sơn đã cơ bản kiểm soát được bệnh VDNC, số bò bị ốm được chăm sóc, điều trị theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, có dấu hiệu phục hồi tích cực; bệnh DTLCP đã khống chế được ở 1 hộ chăn nuôi. Tại xã Quỳnh Bảo, từ ngày 29/3 ghi nhận bệnh VDNC và đến nay đã lây lan ở 2 thôn với 6 hộ chăn nuôi, 9 con bò nhiễm bệnh. Gần 10 ngày kể từ khi đàn trâu, bò bị nhiễm bệnh, bệnh DTLCP cũng xuất hiện trên địa bàn, đã có 13

con lợn chết, tiêu hủy với trọng lượng 1.010kg. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tổng đàn lợn của huyện đạt 135.000 con, trong đó lợn nái, đực giống 16.357 con, lợn thịt, lợn choai 92.839 con và lợn con theo mẹ 25.804 con. Tổng đàn trâu, bò 7.544 con, trong đó 1.005 con trâu và 6.539 con bò. Đàn trâu, bò được tập trung nuôi chủ yếu tại các nông hộ của các xã duyên giang. Đến ngày 14/4, trên địa bàn huyện, bệnh VDNC đã xảy ra tại 14 xã với 42 thôn, 67 hộ chăn nuôi. Tổng số bò bị bệnh 111 con; số bò chết, tiêu hủy 8 con. Bệnh

DTLCP xảy ra ở 2 xã (Châu Sơn, Quỳnh Bảo), số lợn chết đã tiêu hủy 36 con (3 con lợn nái, 33 con lợn thịt). Để kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, thời gian qua, các cấp chính quyền và ngành chức năng huyện Quỳnh Phụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng thú y chung tay cùng người dân chăm sóc, chữa bệnh cho đàn gia súc. UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp khoanh vùng dập dịch, không chế dịch trong diện hẹp, không để lây lan. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện đã triển khai 2 đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cấp 4.000 lít hóa chất của tỉnh hỗ trợ các xã, thị trấn. Ngoài ra, các xã phát động nhân dân

và trích ngân sách xã mua 10.055 lít hóa chất, 85 tấn với bột để thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, các khu công cộng và nơi có nguy cơ cao... 37/37 xã, thị trấn đã tiếp nhận vắc-xin và tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch. UBND huyện Quỳnh Phụ cũng đã chỉ đạo tổ công tác của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác vận chuyển, quản lý giết mổ, đặc biệt với các hộ chăn nuôi nhập lợn từ tỉnh ngoài. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với các chủ cơ sở kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không bán chạy lợn còn lại trong chuồng trong thời gian xảy ra dịch bệnh, không kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc không rõ nguồn gốc hoặc gia súc mắc bệnh.

NGÂN HUỖN



4.000 lít hóa chất của tỉnh đã được huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ cho các xã, thị trấn phun tiêu độc, khử trùng khu chăn nuôi.

## Khởi công xây nhà tình nghĩa

Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Đông Hưng và Trường THPT Tiên Hưng vừa tổ chức khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình em Phạm Thị Thanh Thủy, thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân (Đông Hưng). Đại diện Trường THPT Tiên Hưng trao biển hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình em Phạm Thị Thanh Thủy.



Em Phạm Thị Thanh Thủy là học sinh giỏi lớp 10A4, Trường THPT Tiên Hưng. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, bố sức khỏe yếu, mẹ làm ruộng, 2 em trai đang học lớp 8. Căn nhà của gia đình em không còn an toàn khi mùa mưa bão đến. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, Trường THPT Tiên Hưng hỗ trợ 20 triệu đồng; các cấp bộ đoàn vận động quyền góp từ một số doanh nghiệp hỗ trợ nguyên vật liệu để xây nhà tình nghĩa cho gia đình em Thủy với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đoàn viên, thanh niên xã Minh Tân và Trường THPT Tiên Hưng hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, xây nhà mới cho gia đình em Thủy. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chung tay chia sẻ khó khăn, chấp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó, đồng thời là công trình thanh niên chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

KUÂN PHƯƠNG

## Giao lưu văn hóa đọc chủ đề "Sách - chìa khóa cánh cửa tri thức"

Sáng ngày 15/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đọc chủ đề: "Sách - chìa khóa cánh cửa tri thức" tại Trường THCS Trung An (Vũ Thư). Tại buổi giao lưu, trên 400 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trung An được chia sẻ ý nghĩa, lợi ích của việc nghiên cứu, đọc sách đối với cuộc sống, đặc biệt là vai trò của sách với việc cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết, bồi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn cho mỗi người nói chung và trẻ thơ nói riêng; định hướng cho các em chọn các cuốn sách có nội dung, hình thức trình bày phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục cao và hấp dẫn. Những bản khoăn, chia sẻ của các em học sinh về khó khăn trong việc tiếp cận, đọc sách đã được giải đáp, gợi mở. Buổi giao lưu đã giúp các em nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách, truyền cảm hứng tích cực cho mỗi học sinh. Nhân dịp này, một số đơn vị, cá nhân đã tặng sách cho học sinh Trường THCS Trung An.

QUỲNH LƯU

## WSUN Thái Bình thắng áp đảo VTV Bình Điền Long An

WSUN Thái Bình có trận đấu cuối cùng tại vòng 1 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia cúp Bamboo Airways 2021 gặp đội bóng mạnh của giải là VTV Bình Điền Long An. Bước vào trận đấu, các cô gái Thái Bình được đánh giá thấp hơn đối thủ bởi VTV Bình Điền Long An là đội bóng liên tục xếp thứ hạng cao trong top các đội mạnh toàn quốc và sở hữu dàn tuyển thủ với nhiều cái tên nổi bật đang góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, đây cũng là đội bóng đã chiến thắng WSUN Thái Bình tại vòng chung kết cúp Hoa Lư Bình Điền vừa mới diễn ra. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu gắn kết mang tính đồng đội cao, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và kỹ chiến thuật, WSUN Thái Bình đã vượt lên dẫn trước VTV Bình Điền Long An ngay từ đầu trận đấu và liên tục giành thế áp đảo trước đối thủ. Qua 3 set đấu, WSUN Thái Bình chiến thắng chung cuộc 3-0. Với chiến thắng này, WSUN Thái Bình sẽ có lợi thế khi bước vào vòng 2 của giải sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.

TỬ ANH